

Q & A

**ข้อเสนอแนะกรณีหลังแรงงานต่างชาติเดินทาง
เข้าไต้หวันแล้วทราบว่า
เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)**

สารบัญ

I.	การดำเนินการของรัฐบาลไต้หวันที่มีต่อแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)	
	หลังเดินทางเข้ามาไต้หวัน.....	4
Q1	แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวัน นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานสามารถขอให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคเอดส์หรือแสดง ผลการตรวจได้หรือไม่?	4
Q2	หากแรงงานต่างชาติเข้ามาไต้หวันแล้วติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่?	4
Q3	แรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาโรคเอดส์หรือไม่?	5
Q4	หากแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละเท่าไร?	5
Q5	แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ในไต้หวัน นายจ้างสามารถส่งกลับประเทศ หรือยกเลิกใบอนุญาตจ้างงานของแรงงานต่างชาติผู้นั้นได้หรือไม่?	5
Q6	แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ หากถูกดูหมิ่นหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการทำงาน ควรทำอย่างไร?	6
II.	การช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)	
	ให้เข้าถึงทรัพยากรการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง	6
Q7	หากแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้วควรทำอย่างไร?	6
Q8	สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) คืออะไร จะหาสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ใกล้บ้านได้อย่างไร?	7
Q9	สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ของไต้หวันเปิดให้บริการเฉพาะคนไต้หวันใช่หรือไม่?	7
Q10	ยังมีทรัพยากรและช่องทางที่สามารถขอความช่วยเหลืออื่นอีกหรือไม่?	8
Q11	กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการมีสายด่วนบริการปรึกษาฟรีหรือไม่?	8
III.	รายละเอียดการเผยแพร่ความรู้สุขภาพอนามัยโรคเอดส์.....	8
Q12	โรคเอดส์คืออะไร?	8
Q13	ช่องทางในการติดต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) คือ?	9
Q14	อาการของโรคเอดส์คือ?	9
Q15	หลังติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้วจะเกิดโรคและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วใช่หรือไม่?	10
Q16	สำหรับแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จำเป็นต้องวางแผนการใช้ชีวิตพิเศษอีกต่างหากหรือไม่?	10
Q17	หากสงสัยเกิดเหตุติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) (เช่นสัมผัสเลือดเป็นต้น) ควรทำอย่างไร?	10
Q18	หากสงสัยตัวเองติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้ว ควรทำอย่างไร?	10
Q19	ภายใต้สถานการณ์ใดที่จำเป็นต้องทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)?	11
	เอกสารแนบท้าย 1 หน่วยงานแรงงานเทศบาลและเขต.....	12
	เอกสารแนบท้าย 2 สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องและร้านยาเป้าหมาย	14
	เอกสารแนบท้าย 3 กองสาธารณสุขท้องถิ่น.....	23
	เอกสารแนบท้าย 4 องค์กรโรคเอดส์ภาคเอกชนไต้หวัน	25

เอกสารแนบท้าย 5 ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษทางเลือกชุมชน 26

I. การดำเนินการของรัฐบาลไต้หวันที่มีต่อแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หลังเดินทางเข้ามาไต้หวัน

Q1 แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวัน

นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานสามารถขอให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคเอดส์หรือแสดงผลการตรวจได้หรือไม่?

A1 ไม่ได้

เพื่อเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยโรคเอดส์และสอดคล้องกับแนวโน้มนานาชาติว่าด้วย

"กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเอชไอวี (HIV) และสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ" ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตามคำสั่งลงนามโดยประธานาธิบดี

ไต้หวันยกเลิกข้อกำหนดให้ชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันนานกว่า 3 เดือนขึ้นไปต้องรับการตรวจคัดกรองโรคเอดส์

แรงงานต่างชาติที่สงสัยว่าติดโรค

ยังคงสามารถขอตรวจโดยออกค่าใช้จ่ายเองได้ สำหรับผลการตรวจนั้น ตามกฎหมายหน่วยงานที่รับตรวจแจ้งให้เจ้าตัวทราบได้เพียงผู้เดียว จะบอกนายจ้างทราบไม่ได้

กรณีนายจ้างเรียกร้องให้แรงงานต่างชาติรับการตรวจคัดกรองหรือแสดงผลการตรวจโรคเอดส์ในขณะที่มีการเปิดรับสมัครงานหรือว่าจ้างแรงงานเป็นต้น ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในงาน

เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดกฎหมายการจ้างงานมาตรา 5 อาจมีโทษปรับ 60,000 เหรียญไต้หวัน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน

พร้อมทั้งจะมีการระงับการออกหนังสืออนุญาตค่าขอการจ้างแรงงานต่างชาติหรือเพิกถอนหนังสือการเปิดรับสมัครงานและหนังสืออนุญาตการจ้างงานบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานหากได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติตรวจคัดกรองหรือแสดงผลการตรวจ ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายเช่นกัน

Q2 หากแรงงานต่างชาติเข้ามาไต้หวันแล้วติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่?

A2 ตาม

"กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเอชไอวี (HIV) และสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ" ฉบับแก้ไขที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตามคำสั่งลงนามโดยประธานาธิบดี ได้มีการยกเลิกห้ามการเดินทางเข้าประเทศ อาศัยหรือพำนักอยู่ในไต้หวันของชาวต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้ว ดังนั้นตามกฎหมาย แรงงานต่างชาติจึงไม่จำเป็นต้องถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

Q3 แรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาโรคเอดส์หรือไม่?

A3 รัฐบาลไต้หวันไม่มีการอุดหนุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ชาวต่างชาติที่เริ่มทานยารักษาโรคเอดส์ภายใน 2 ปีที่ไต้หวัน แต่ในกรณีของผู้มีประวัติเคยทานยารักษาในไต้หวัน หลังครบ 2 ปีแล้ว หากได้เข้าร่วมกับระบบประกันสุขภาพของไต้หวัน ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวันกำหนด

ปัญหาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามได้จากโทรศัพท์บริการสอบถามของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 0800-030-598

Q4 หากแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละเท่าไร?

A4 ค่ารักษาพยาบาลปีละประมาณ 200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 7,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้แรงงานต่างชาติสามารถขอรับการตรวจคัดกรองโรคเอดส์ในประเทศของตนเองก่อน เพื่อรับรู้สภาพร่างกายตน

หากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ขอแนะนำให้อยู่รักษาในประเทศตนเอง นอกจากนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานในไต้หวันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลโรคเอดส์ในไต้หวัน

อีกทั้งยังเป็นการลดภาระทางการเงินของตัวเองอีกด้วย

Q5 แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ในไต้หวัน

นายจ้างสามารถส่งกลับประเทศ

หรือยกเลิกใบอนุญาตจ้างงานของแรงงานต่างชาติผู้นั้นได้หรือไม่?

A5 ไม่ได้

แรงงานต่างชาติที่ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิในการทำงานต่อไป เพราะว่าโรคเอดส์ไม่ได้จัดอยู่ในรายการตรวจสุขภาพอีกแล้ว จะยกเลิกใบอนุญาตจ้างงานเพียงเพราะแรงงานต่างชาติป่วยเป็นโรคเอดส์ไม่ได้

แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์หากเจ้าตัวประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ บริษัทจัดหางานหรือนายจ้างจะต้องช่วยเหลือดำเนินการตามขั้นตอนรับรองการยกเลิกสัญญาจ้างให้ครบสมบูรณ์

หากเจ้าตัวมีความประสงค์ทำงานต่อในได้หวั่นภายใต้ความยินยอมของนายจ้าง

สามารถดำเนินการเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้โดยให้นายจ้างใหม่ที่ยินดียอมรับเป็นผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ หากไม่มีนายจ้างอื่นยินยอมรับตัวภายในกำหนดเวลาเปลี่ยนย้ายนายจ้างตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างงาน นายจ้างเดิมยังคงต้องเป็นผู้ดำเนินการให้แรงงานผู้นั้นกลับประเทศ

หากมีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและมีเงื่อนไขให้เป็นไปได้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการให้ที่พักพิงของกระทรวงแรงงาน

เมื่อกองแรงงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้างไม่สามารถให้การดูแลอย่างทั่วถึงได้ จึงจะรับตัวเข้าอยู่ในสถานที่พักพิงได้

Q6 แรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์

หากถูกดูหมิ่นหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการทำงาน ควรทำอย่างไร?

A6 แรงงานต่างชาตินอกจากสามารถร้องเรียนต่อนายจ้างได้แล้ว

หากเห็นว่าการร้องเรียนของตนมีความล่าช้าในการแก้ไข

หรือไม่พอใจต่อผลการแก้ไข ให้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1955

หรือร้องเรียนต่อกองแรงงานท้องถิ่นด้วยตนเองได้ (ตามเอกสารแนบท้าย 1)

II. การช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ให้เข้าถึงทรัพยากรการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง

Q7 หากแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

แล้วควรทำอย่างไร?

A7 เนื่องจากในได้หวั่นโรคเอดส์ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องรายงานตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อแรงงานต่างชาติถูกตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จากสถานพยาบาลแล้ว

โรงพยาบาลจะทำการรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุข

และจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดต่อเข้ามาเอง

โดยจะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป

พร้อมทั้งช่วยประสานงานโอนย้ายให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล

(อาทิเช่นสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV)

รายละเอียดดูเอกสารแนบท้าย 2) ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกินเหตุ

หากมีปัญหาด้านการรักษาพยาบาล

สามารถติดต่อกงสุลสาธารณสุขในแต่ละท้องที่ได้ (เอกสารแนบท้าย 3)

Q8 สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) คืออะไร

จะหาสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ใกล้บ้านได้อย่างไร?

A8 สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

คือสถานพยาบาลรักษาโรคเอดส์ที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเป็นผู้ทำสัญญากำหนดให้เป็นสถานพยาบาลซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาและการดูแลรักษาพยาบาล

หากท่านประสงค์จะหาสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (หน้าแรก /

มุมเฉพาะโรคติดต่อและป้องกันโรคระบาด / แนะนำโรคติดต่อ /

โรคติดต่อตามกฎหมายประเภท 3/ ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง/

การดูแลรักษา/สถานพยาบาลเป้าหมาย(โรงพยาบาล,ร้านยา) /

รายชื่อสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV))

Q9 สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ของได้หวั่นเปิดให้บริการเฉพาะคนได้หวั่นใช่หรือไม่?

A9 ภายใต้เทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันโรคเอดส์สามารถควบคุมด้วยการทานยา

ได้แล้ว ปัจจุบันได้หวั่นมีโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

จำนวน 79 แห่ง คลินิก 1 แห่งและร้านยา 48 แห่ง

ที่คอยให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และไม่ว่าคนไต่หวั่นหรือชาวต่างชาติ

ล้วนสามารถให้บริการทางการแพทย์ตามที่จำเป็นได้

แต่ปัจจุบันสำหรับชาวต่างชาติ รัฐบาลไต่หวั่นไม่ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายใน 2 ปีที่มีการแรกเริ่มทานยาในไต่หวั่น ส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากครบ 2 ปีแล้ว หากไต่หวั่นได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพของไต่หวั่น

ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

Q10 ยังมีทรัพยากรและช่องทางที่สามารถขอความช่วยเหลืออื่นอีกหรือไม่?

A10 ปัจจุบันไต่หวั่นนอกจากมีสถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และกอง (สำนักงาน)

สาธารณสุขแต่ละเทศบาลหรือเขตแล้วยังมีองค์กรภาคเอกชน

(เช่นมูลนิธิไต่หวั่นเอดส์, สมาคมไต่หวั่นลูเดอร์เป็นต้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4) ดำเนินการให้การช่วยเหลือ อาทิเช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัย การตรวจคัดกรอง

การให้คำปรึกษาและการแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับโรคไวรัสเอชไอวี

นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรอื่นเช่น

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเพศทางเลือกเป็นต้น (ตามเอกสารแนบท้าย 5)

ให้บริการและให้คำปรึกษา

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียงได้

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคไวรัสเอชไอวีเพิ่มเติม

สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการหรือโทรสอบถามไต่หวั่นที่ 1922

Q11 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการมีสายด่วนบริการปรึกษาฟรีหรือไม่?

A11 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการมีสายด่วนบริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดต่อ

สามารถโทรสายด่วนแจ้งสถานการณ์โรคและความห่วงใยไต่หวั่นเบอร์ 1922

III. รายละเอียดการเผยแพร่ความรู้สุขอนามัยโรคเอดส์

Q12 โรคเอดส์คืออะไร?

A12 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เป็นโรคที่เกิดจากการโจมตีของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ คนที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมักจะไม่มีอาการของโรคทันที อาการเริ่มแรกของการติดเชื้อจะคล้ายกับการเป็นหวัด แต่เชื้อไวรัสสามารถขยายพันธุ์ในร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ติดเชื้อค่อย ๆ สูญเสียภูมิคุ้มกันและถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด

Q13 ช่องทางในการติดต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) คือ?

A13 เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

เกิดการติดต่อจากการแลกเปลี่ยนเลือดและของเหลวของร่างกาย เนื่องจากการติดต่อของเชื้อไวรัสเอชไอวีมีช่องทางเฉพาะ ดังนั้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน/นักเรียนตามปกติจะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

(1). ติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่มีคู่นอนประจำคนเดียว)

ไม่ใช่ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์)

(2). ติดต่อทางเลือด

ใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคมร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เช่น อุปกรณ์เข็มฉีดยา (หัวเข็ม ครอบกฉีดยา ของเหลวเจือจาง) หรือมีดโกนหนวด แปรงสีฟัน เป็นต้น

(3). การติดเชื้อผ่านแนวตั้ง มารดาที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV)

อาจถ่ายทอดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ให้กับทารกแรกเกิดโดยผ่านขั้นตอนการตั้งครรภ์

การคลอดและให้นมลูกโดยตรงได้

Q14 อาการของโรคเอดส์คือ?

A14 ระยะเริ่มต้นของติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) บางรายอาจไม่แสดงอาการใด ๆ

บางรายจะแสดงอาการระยะต้นในหลายสัปดาห์หรือ 1-2

เดือนหลังการติดเชื้อ เช่น เป็นไข้ ปวดหัว

ผิวมีผื่นขึ้นหรือต่อมน้ำเหลืองบวม เป็นต้น อาการเหล่านี้เหมือนอาการเป็นหวัด

โดยปกติจะหายภายในเวลา 1-2 สัปดาห์ มักถูกวินิจฉัยผิดพลาดได้ง่าย

อาการที่เกี่ยวกับโรคเอชไอวีสลับซับซ้อนมาก

อาการที่เกิดทั่วร่างกายเช่นน้ำหนักลดลง เบื่ออาหาร

ผิวหนังมักมีผื่นอย่างต่อเนื่อง

Q15 หลังติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

แล้วจะเกิดโรคและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วใช่หรือไม่?

A15 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้ว

จะมีอาการหนักขึ้นจนกลายเป็นโรคเอดส์ (AIDS) อย่างรวดเร็ว

แต่ใช่ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จะป่วยเป็นโรคเอดส์

(AIDS)ทุกรายไปปัจจุบันมีการพัฒนายาที่มีคุณภาพดี

สามารถควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายผู้ป่วยได้แล้ว

ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้อย่างแข็งแรงกว่า ดังนั้นหากติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

จริง หลังทราบว่าติดเชื้อก็ไม่ต้องตื่นตกใจ

ควรขอรับการรักษาระยะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่ม

พร้อมทั้งทานยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็สามารถมีคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับ

คนที่ไม่ติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน

Q16 สำหรับแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

จำเป็นต้องวางแผนการใช้ชีวิตพิเศษอีกต่างหากหรือไม่?

A16 การใช้ชีวิตของแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

ในไต้หวันควรเหมือนกับคนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องวางแผนแตกต่างเป็นพิเศษ

แต่ต้องทานยาตามเวลาและมีความกระตือรือร้นในการรับการรักษา

Q17 หากสงสัยเกิดเหตุติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) (เช่นสัมผัสเลือดเป็นต้น)

ควรทำอย่างไร?

A17 หากเกิดสถานการณ์เช่นนี้

ซึ่งไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากน้อยเพียงใด

สามารถโทรปรึกษาสายด่วน 1922

ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการก่อน

และควรรีบไปโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

หลังการสัมผัส ให้แพทย์เป็นผู้ประเมินสถานการณ์

วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องให้ยาป้องกันติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หรือไม่

Q18 หากสงสัยตัวเองติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้ว ควรทำอย่างไร?

A18 ท่านสามารถขอรับบริการจากศูนย์การตรวจคัดกรองที่มีอยู่ทั่วไต้หวัน

ในการตรวจสอบและปรึกษาได้ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้:

(1). การตรวจคัดกรองแบบไม่เปิดเผยชื่อ

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันมีหลายโรงพยาบาลที่จัดให้มีบริการตรวจคัดกรองแบบไม่เปิดเผยชื่อ ในจำนวนนี้มีบางโรงพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ ประชาชนสามารถอาศัยเว็บไซต์ปรึกษาแบบไม่เปิดเผยชื่อ

(<http://hiva.cdc.gov.tw/>)

เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แล้ว

ไม่ต้องทำการลงทะเบียน ทั้งไม่ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

ก็สามารถลิงค์กับโรงพยาบาลเหล่านี้เพื่อทำการนัดล่วงหน้าออนไลน์ได้

(2). กอง(สำนักงาน)สาธารณสุขแต่ละเทศบาลหรือเขต

ศูนย์บริการสุขภาพเพศทางเลือกองค์กรภาคเอกชน

(เช่นมูลนิธิไต้หวันเอดส์, สมาคมสายด่วนเพศทางเลือกไต้หวัน,

สมาคมไต้หวันลูเดอร์) เป็นต้น ก็มีบริการตรวจคัดกรองฟรีเช่นเดียวกัน

Q19 ภายใต้สถานการณ์ใดที่จำเป็นต้องทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)?

A19 ไม่ว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นจะเป็นใครก็ตาม (รวมถึงคนรักที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดของตัวเอง) หากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น

แนะนำให้บุคคลนั้นเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเอดส์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และหากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การมีคู่นอนหลายคน การใช้สารเสพติดร่วมกัน มีโรคติดเชื้ออื่นๆ)

แนะนำให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเอดส์ทุกๆ 3-6 เดือน

เอกสารแนบท้าย 1 หน่วยงานแรงงานเทศบาลและเขต

ชื่อ	โทรศัพท์
Taipei City Migrant Workers Consultation Service Center 台北市移工諮詢服務中心	02-2338-1600
New Taipei City Migrant Workers Consultation Service Center 新北市移工諮詢服務中心	02-8965-9091 02-89651044
Keelung City Migrant Workers Consultation Service Center 基隆市移工諮詢服務中心	02-2427-8683
Taoyuan County Migrant Workers Consultation Service Center 桃園市移工諮詢服務中心	03-334-4087 03-334-1728
Hsinchu County Migrant Workers Consultation Service Center 新竹縣移工諮詢服務中心	03-552-0648
Hsinchu City Migrant Workers Consultation Service Center 新竹市移工諮詢服務中心	03-532-0674
Miaoli County Migrant Workers Consultation Service Center 苗栗縣移工諮詢服務中心	037-559058 037-370448
Taichung City Migrant Workers Consultation Service Center 臺中市移工諮詢服務中心	04-2228-9111
Changhua County Migrant Workers Consultation Service Center 彰化縣移工諮詢服務中心	04-729-7228 04-729-7226
Nantou County Migrant Workers Consultation Service Center 南投縣移工諮詢服務中心	049-223-8670
Yunlin County Migrant Workers Consultation Service Center 雲林縣移工諮詢服務中心	05-533-8087 05-533-8086
Chiayi County Migrant Workers Consultation Service Center 嘉義縣移工諮詢服務中心	05-362-1289
Chiayi City Migrant Workers Consultation Service Center 嘉義市移工諮詢服務中心	05-216-2633
Tainan City Migrant Workers Consultation Service Center 臺南市移工諮詢服務中心	06-295-1052 06-299-1111 06-632-8047
Kaohsiung City Migrant Workers Consultation Service Center 高雄市移工諮詢服務中心	07-811-7543
Pingtung County Migrant Workers Consultation Service Center	08-751-0894

屏東縣移工諮詢服務中心	
Yilan County Migrant Workers Consultation Service Center 宜蘭縣移工諮詢服務中心	03-925-4040
Hualien County Migrant Workers Consultation Service Center 花蓮縣移工諮詢服務中心	038-239-007 038-220-931 038-232-582
Taitung County Migrant Workers Consultation Service Center 臺東縣移工諮詢服務中心	089-328-254#369
Penghu County Migrant Workers Consultation Service Center 澎湖縣移工諮詢服務中心	06-925-7248
Kinmen County Migrant Workers Consultation Service Center 金門縣移工查察暨諮詢服務中心	082-373-291
Lienchiang County Foreign Workers Consultation Service Center 連江縣移工查察暨諮詢服務中心	083-625-022#308

เอกสารแนบท้าย 2

สถานพยาบาลเป้าหมายตรวจเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง และร้านยาเป้าหมาย

ปรับปรุงข้อมูล มกราคม พ.ศ.2564

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
(1)Hospital			
1	Yilan County	Camillian Saint Mary's Hospital Luodong 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	03-9544106
2		National Yang-Ming University Hospital 國立陽明大學附設醫院	03-9325192
3		Lo-Hsu Medical Foundation Lotung Poh-Ai Hospital 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	03-9545555
4	Keelung City	Chang Gung Medical Foundation- Keelung Chang Gung Memorial Hospital 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	02-24313131
5	Taipei City	National Taiwan University Hospital (including pediatric hospital) 國立臺灣大學醫學院附設醫院(含兒童醫院)	02-23123456
6		Taipei Veterans General Hospital 臺北榮民總醫院	02-28712121
7		Tri-Service General Hospital 三軍總醫院附設民眾診療服務處	02-87927044
8		Taipei City Hospital (Zhongxiao Branch, Yangming Branch, Renai Branch, Heping Branch, Kunming Branch) 臺北市立聯合醫院 (忠孝、陽明、仁愛、和平、昆明院區)	02-25553000
9		Taipei Medical University Hospital 臺北醫學大學附設醫院	02-27372181
10		Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	02-28332211
11		Taipei Municipal Wanfang Hospital (Managed by Taipei Medical University) 臺北市立萬芳醫院—委託財團法人臺北醫學大學辦理	02-29307930
12		MacKay Memorial Hospital 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(含兒童醫院)	02-25433535

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
13		Chang Gung Medical Foundation- Taipei Chang Gung Memorial Hospital 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院	02-27135211
14		Cathay General Hospital 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	02-27082121
15		Far Eastern Memorial Hospital 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	02-89667000
16		MacKay Memorial Hospital (Tamsui Branch) 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院	02-28094661
17		Taipei Medical University Shuang Ho Hospital (Managed by Taipei Medical University) 衛生福利部雙和醫院(臺北醫學大學興建經營)	02-22490088
18	New Taipei City	Buddhist Tzu Chi Medical Foundation- Taipei Tzu Chi Hospital 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	02-66289779
19		Cardinal Tien Hospital 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	02-22193391
20		National Taiwan University Hospital Jinshan Branch 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院	02-24989898
21		Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部臺北醫院	02-22765566
22		Fu Jen Catholic University Hospital 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院	02-85128888
23	Kinmen County	Kinmen Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部金門醫院	082-332546
24	Taoyuan City	Chang Gung Medical Foundation- Linkou Chang Gung Memorial Hospital 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	03-3281200
25		Tao Yuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部桃園醫院	03-3699721
26		Taoyuan Psychiatric Center Ministry of Health and Welfare 衛生福利部桃園療養院	03-3698553
27		Sinwu Branch, Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部桃園醫院新屋分院	03-4971989
28	Hsinchu City	Hsinchu MacKay Memorial Hospital 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	03-6119595
29		National Taiwan University Hospital Hsinchu Branch 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	03-5326151

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
30	Hsinchu County	National Taiwan University Hospital Hsinchu Biomedical Branch 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院	03-6677600
31		Ton-Yen General Hospital 東元醫療社團法人東元綜合醫院	03-5527000
32	Miaoli County	Wei Gong Memorial Hospital 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	037-676811
33	Taichung City	China Medical University Hospital 中國醫藥大學附設醫院(含兒童醫院)	04-22062121
34		Chung Shan Medical University Hospital 中山醫學大學附設醫院	04-24739595
35		Taichung Veterans General Hospital 臺中榮民總醫院	04-23592525
36		Cheng Ching Hospital, Chung Kang Branch 澄清綜合醫院中港分院	04-24632000
37		Feng Yuan Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部豐原醫院	04-25271180
38		Tungs' Taichung Metro Harbor Hospital 童綜合醫療社團法人童綜合醫院	04-26581919
39		Taichung Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部台中醫院	04-22294411
40		Taichung Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	04-36060666
41		Lin Shin Hospital 林新醫療社團法人林新醫院	04-22586688
42		Kuang Tien General Hospital 光田醫療社團法人光田綜合醫院	04-26625111
43	Changhua County	Changhua Christian Medical Foundation, Changhua Christian Hospital 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院(含兒童醫院)	04-7238595
44		Chang-Hua Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部彰化醫院	04-8298686
45		Show Chwan Memorial Hospital 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	04-7256166
46		Changhua Christian Medical Foundation, Yuanlin Christian Hospital 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	04-8381456
47		Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital	04-7813888

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
		秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	
48	Nantou County	Nantou Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部南投醫院	049-2231150
49		Tsaotun Psychiatric Center, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部草屯療養院	049-2550800
50		Puli Branch, Taichung Veterans General Hospital 臺中榮民總醫院埔里分院	049-2990833
51		Puli Christian Hospital 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	049-2912151
52		Chu Shang Show Chwan Hospital 竹山秀傳醫院	049-2624266
53	Yunlin County	National Taiwan University Hospital, Yunlin Branch 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	05-5323911
54		Chang Gung Medical Foundation- Yunlin Chang Gung Memorial Hospital 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	05-5332121
55		ST. Joseph's Hospital 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	05-6337333
56		National Cheng Kung University Hospital Douliou Branch 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	05-6915151
57	Chiayi City	Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	05-2765041
58		Chiayi Branch, Taichung Veterans General Hospital 臺中榮民總醫院嘉義分院	05-2359630
59		Chiayi Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部嘉義醫院	05-2319090
60	Chiayi County	Chang Gung Medical Foundation- Chiayi Chang Gung Memorial Hospital 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	05-3621000
61		Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	05-2648000
62	Tainan City	Chi Mei Medical Center 奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2812811
63		National Cheng Kung University Hospital 國立成功大學醫學院附設醫院	06-2353535
64		Jianan Psychiatric Center, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部嘉南療養院	06-2795019

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
65	Kaohsiung City	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	07-3121101
66		Kaohsiung Veterans General Hospital 高雄榮民總醫院	07-3422121
67		Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital (Managed by Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital) 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院)	07-2911101
68		Chang Gung Medical Foundation- Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	07-7317123
69		E-Da Hospital 義大醫療財團法人義大醫院	07-6150011
70		Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital (Managed by Kaohsiung Medical University) 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	07-8036783
71		Yuan's General Hospital 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	07-3351121
72		Kaohsiung Municipal Min-Sheng Hospital 高雄市立民生醫院	07-7511131
73		Zuoying Branch of Kaohsiung Armed Forces General Hospital 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	07-5811648
74		Jiannren Hospital 健仁醫院	07-3517166
75	Pingtung County	Antai Medical Care Cooperation Chaozhou Antai Hospital 安泰醫療社團法人安泰醫院	08-8329966
76		Pingtung Christian Hospital 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	08-7368686
77		Pingtung Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部屏東醫院	08-7363011
78	Penghu County	Penghu Hospital, Ministry of Health and Welfare 衛生福利部澎湖醫院	06-9261151
79		Tri-Service General Hospital Penghu Branch 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	06-9211116
80	Hualien County	Mennonite Christian Hospital 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	03-8241234
81		Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	03-8561825

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
82	Taitung County	Taitung MacKay Memorial Hospital 台灣基督教長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	089-310190
83		Taipei Veterans General Hospital Taitung Branch 臺北榮民總醫院臺東分院	089-222995
(2) Clinics			
1	New Taipei City	Pi -Cheng Chang Clinic 張必正診所	02-89726657
(3) Pharmacies			
1	Yilan County	Hui Deng Pharmacy 惠登藥師藥局	03-9333718
2	Keelung City	Ever u Drugstore, Xin Feng Pharmacy 天康新豐藥局	02-24695168
3	Taipei City	Amazing Grace Pharmacy 71 恩典藥局	02-23223371
4		Himori Pharmacy 日森人文藥局	02-23082100
5	New Taipei City	Xuefu, Song Pharmacy 學府松藥局	02-82628665
6		Zhi Da Pharmacy 知達健保藥局	02-22897753
7		Huang Yi Pharmacy 皇誼藥局	02-29278732
8		Tian Wen Pharmacy 天文大藥局	02-86312050
9		Ever u Drugstore, Bali Pharmacy 天康八里藥局	02-26101569
10	Taoyuan City	Yue Yao Fang Ren Wen Pharmacy 悅藥坊人文藥局	03-3761688
11		Long Cheng Pharmacy 龍城藥局	03-2170662
12		Tao Yuan Song Pharmacy 桃元松藥局	03-3611066
13		Shou De Pharmacy 壽德藥局	03-3666350

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
14		Jia-Jia Pharmacy 家佳聯合藥局	03-4273960
15	Hsinchu City	Lun-Yang Pharmacy 倫洋藥局	03-5749482
16		Xin-Fang Pharmacy 信芳藥局	035-780595
17		Lun-Chou Pharmacy 倫洲藥局	03-5744088
18		Fa-Ma-Shi Pharmacy 法瑪士藥局	03-5152255
19	Hsinchu County	Zheng-Ke Pharmacy 正科大藥局	03-6573561
20	Taichung City	Xin Mei Ri Pharmacy 心美日藥局	04-25260703
21		Mei Ri Pharmacy 美日藥局	04-25228490
22		Jia Shang Pharmacy 甲尚藥局	04-26760885
23		Yuan Long An Pharmacy 原隆安藥局	04-25722833
24		Sunshine Pharmacy 澄光人文藥局	04-22530303
25	Nantou County	Zhu Shan Fu Lun Pharmacy 竹山福倫藥局	049-2658518
26		Ji Cheng Pharmacy 集成藥局	049-2992837
27		Hu Shang Pharmacy 虎山藥局	049-2371389
28		Jian Tai Pharmacy 健泰藥局	049-2336280
29		Jia He Pharmacy 家禾藥局	049-2760565
30		Hong Chang Pharmacy 弘昌藥局	049-2228902
31	Changhua	Lao Xin He Pharmacy	04-7711098

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
	County	老信和藥局	
32		Shen Gang Pharmacy 伸港藥局	04-7992663
33		Guang Sheng Tang Pharmacy 廣生堂藥局	04-8320627
34		Ri Xin Pharmacy, Yuanlin Branch 日信藥局員林店	04-8352030
35		Johnson Pharmacy 強生藥局	049- 2521857
36		Yong Kang Pharmacy 永康藥局	04-8280957
37		Dr. Health Pharmacy 埤頭貓頭鷹藥局	04-8921011
38		Yunlin County	Xin Sheng Song Pharmacy 新生松藥局
39	Lin Sen Jui An Pharmacy 林森瑞安藥局		05-6328034
40	Chuan Chia Pharmacy (Yunlin County)		05-6984607
41	Jui Ta Pharmacy 瑞大藥局		05-5873287
42	Lin Sen Yu An 林森育安藥局		05-5879951
43	Ta Tung Jui An 大同瑞安藥局		05-7831720
44	Chiayi County	Bo Sheng Pharmacy 博勝藥局	05-2591127
45		Liang Xin Pharmacy 良信藥局	05-3805085
46		Zheng Ren Pharmacy 正仁藥局	05-3798978
47		Chun Sen Pharmacy 春森藥局	05-2266957
48	Tainan City	Lawson Pharmacy 樂森藥局	06-2511338
49		Da An Pharmacy	06-6322366

No.	Municipality	Name of Hospital	Contact phone number
		大安藥局	
50	Kaohsiung City	Ren He Pharmacy 人和藥局	07-7490883
51		Shang Ding Pharmacy 上鼎藥師健保藥局	07-3531053
52		An Kang Pharmacy 安康健保藥局	07-6141103
53		Cheng Feng 晟豐藥局	07-7491191
54		Shu Te 淑德健保藥局	07-7923556
55	Pingtung County	Jia An Pharmacy 家安藥師藥局	08-7354236
56		Ren He Pharmacy 人和藥局	08-7663883

เอกสารแนบท้าย 3 กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงานสาธารณสุข	โทรศัพท์
Keelung City Health Bureau 基隆市政府衛生局	02-24230181
Public Health Bureau, Yilan County 宜蘭縣政府衛生局	03-9356519
Department of Health, Taipei City Government 臺北市政府衛生局	02-23759800
Department of Health, New Taipei City Government 新北市政府衛生局	02-22577155
Department of Public Health, Taoyuan 桃園市政府衛生局	03-3340935
Public Health Bureau, Hsinchu City 新竹市政府衛生局	03-5723515
Public Health Bureau of HsinChu County Government 新竹縣政府衛生局	03-5518160
Public Health Bureau of Miaoli County Government 苗栗縣政府衛生局	037-338250
Health Bureau of Taichung City Government 臺中市政府衛生局	04-25265394
Public Health Bureau of Changhua Government 彰化縣政府衛生局	047-115141
Health Bureau, Nantou County Government 南投縣政府衛生局	049-2222473
Public Health Bureau, Yulin County 雲林縣政府衛生局	05-5373488
Chiayi City Health Bureau 嘉義市政府衛生局	05-2338066
Chiayi County Health Bureau 嘉義縣政府衛生局	05-3620600
Public Health Bureau, Tainan City Government 臺南市政府衛生局	06-2679751
Department of Health, Kaohsiung City Government 高雄市政府衛生局	07-7134000
Public Health Bureau, Pingtung County Government 屏東縣政府衛生局	08-7379006

Hualien County Health Bureau 花蓮縣政府衛生局	03-8227141
Public Health Bureau, Taitung County 臺東縣政府衛生局	089-331171
Penghu County's Public Health Bureau 澎湖縣政府衛生局	06-9270508
Public Health Bureau, Kinmen County 金門縣政府衛生局	082-330751
Bureau of Health & Welfare, Lienchiang County 連江縣政府衛生局	0836-22095

เอกสารแนบท้าย 4 องค์กรโรคเอดส์ภาคเอกชนไต้หวัน

ปรับปรุงข้อมูล มกราคม พ.ศ.2564

ชื่อ	เว็บไซต์
Harmony Home Association, Taiwan	http://www.hhat.org/
The Garden of Mercy Foundation	http://www.aidscares.org.tw/
Taiwan Lourdes Association	https://www.lourdes.org.tw/
Taiwan AIDS Foundation	http://www.taiwanaids.org.tw/
Living with Hope Organization	http://www.aids.org.tw/
HIV/AIDS Rights Advocacy Association of Taiwan	http://praatw.org/
Taiwan AIDS Society	http://www.aids-care.org.tw/
AIDS Care Association	http://w3.csmu.edu.tw/~aidscares/
Taiwan Love and Hope Association	http://www.taiwanlovehope.org/
Taiwan World Happy Association	http://www.hiv.org.tw/hiv/
Mercy Memorial Foundation	http://www.sexedu.org.tw/
The Nurses AIDS Prevention Foundation	http://www.napf.org.tw/
Taiwan AIDS Nurses Association	http://www.tananurse.org.tw/index.php
Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association	https://hotline.org.tw/
National Union of Licensed Social Workers, Taiwan, R.O.C.	http://www.nusw.org.tw/
Taiwan Young Pharmacist Group	http://typg.org.tw/
Taiwan HivStory Association	https://hiv-story.org/
Women's Federation for World Peace, Taiwan	https://www.wfwp.org.tw/
HEART	https://knowhiv.org/
Taiwan AIDS Care Association	http://aids-tw.org/
Zhonghua Wellness Promotion and Research Association	http://mentalhouse.org/healthpromotion/
Changhua County Sinzi AIDS Care Association	https://www.sinzi-aids.org.tw/index.html
Girl Scouts of Taiwan	https://gstaiwan.org/

เอกสารแนบท้าย 5 ศูนย์บริการสุขภาพเพศทางเลือกชุมชน

ปรับปรุงข้อมูล มกราคม พ.ศ.2564

ชื่อศูนย์เพศทางเลือก (LGBT)	ที่อยู่	โทรศัพท์
Rainbow Queer Cultural Center Of Health 彩虹酷兒健康文化中心	9F.-4, No. 70, Sec. 2, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)	02-23920010
Togethergay 當我們同在一起	5F., No. 100, Kunming St., Wanhua Dist., Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)	02-23703738
GisneyLand 紅樓部屋	2F., No. 27, Ln. 10, Chengdu Rd., Wanhua Dist., Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.) (2F, Bear Bar, The Red House South Plaza)	02-23611069
Happiness Bus No. 192-1 性福巴士 192-1 號	9F., No. 192-1, Yingshi Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.) (9F of the Department of Health)	0800-001-069
Xiao Tao's Home in Yilan 小桃宜蘭的家	No. 287, Sec. 2, Nuzhong Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.)	03-9356519
Keelung LGBT G 籠同學會	5F., No. 164, Sec. 2, Anle Rd., Anle Dist., Keelung City 204, Taiwan (R.O.C.) (5F of Anle Administration Building)	02-24315016
TYGHouse 桃緣彩虹居所	5F.-7, No. 70, Fuxing Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)	0920-696610
GisneyLand 風城部屋	6F., No. 25, Minzu Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)	03-5237969
Rainbow Hsinchu 彩虹風城	No. 3, Jixian St., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)	03-5249596
Rainbow Miaoli 彩虹山城	No. 373, Guanghua Rd., Dazhuang Vil., Houlong Township, Miaoli County 356, Taiwan (R.O.C.)	037-722630
Taichung Gdi 台中基地	No.82, Sec. 2, Shuangshih Rd., North Dist., Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)	04-22333252
Rainbow Castle 彩虹城堡	No. 136, Zhongxing Rd., Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)	04-25265394 Ext. 6910
Rainbow Miracle 彩虹奇蹟	No. 162, Sec. 2, Zhongshan Rd., Changhua City, Changhua County 500, Taiwan (R.O.C.)	04-7114560
Zhi Tou Dao He 志投道合	No. 6, Fuxing Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)	049-2220740
Yunlin Rainbow Workshop 雲林彩虹工作坊	No. 75, Gongyuan Rd., Zhenxi Vil., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan (R.O.C.)	0937-171216

Qi Qing Tian Di 祈晴天地	No. 1, Deming Rd., West Dist., Chiayi City 601, Taiwan (R.O.C.) (1F of the Public Health Bureau)	05-2341150
GisneyLand Chiayi 諸羅部屋	No. 7-2, Wenhua Rd., Zhongle Vil. , Minxiong Township, Chiayi County 621, Taiwan (R.O.C.)	05-2266910
South rainbow street 6 南方彩虹街 6 號	3F., No. 6, Nanhe Rd., South Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)	06-2631841
Sunshine Queer Center 陽光酷兒中心	2F., No. 120, Henan 1st Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 800, Taiwan (R.O.C.)	07-2351010
League of Rainbow 彩虹逗陣聯盟	No. 132-1, Kaixuan 2nd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)	07-7134000 Ext. 1349, 1347
Ping Shui Xiang Feng Health Center 屏水相逢健康中心	2F., No. 272, Ziyu Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)	08-7379006
Sunflower Health Center (G & Q) 向日葵健康中心	No. 257, Xueren Rd., Neipu Township, Pingtung County 912, Taiwan (R.O.C.)	08-7786950